

ศธ.ลุยจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญใหม่ทันที

นำเสนอเมื่อ : 6 เม.ย. 2560

**“ชัยพฤกษ์”เผย 7 เม.ย.นี้”หมอธี”เรียกประชุมผู้บริหารศธ.
เพื่อกำหนดแผนดำเนินการตามรัฐธรรมนูญใหม่ แยมศธ.เตรียมร่างกฎหมายหลัก 3
ฉบับและกฎหมายลูกรองรับรัฐธรรมนูญใหม่ไว้แล้ว มั่นใจทำงานเสร็จก่อนกำหนด**

วันนี้ (6 เม.ย.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยว่า ตามที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 นั้น ในวันที่ 7 เม.ย.นี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ.ได้เรียกประชุมผู้บริหาร ศธ.เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานตามที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดไว้ โดยมีงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งระบุไว้ในหมวดที่ 16 การปฏิรูปประเทศ คือ ให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการศึกษา และจัดทำข้อเสนอแนะ และร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ ครม.ภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่ง รมว.ศธ.ต้องการได้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาใจปัญหาการศึกษาไทย มาเป็นกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้นี้ยังมีงานเร่งด่วนที่ต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ เช่น การดำเนินการให้เด็กได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งการศึกษาระดับปฐมวัยจะเริ่มตั้งแต่เด็กอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ จากปัจจุบันที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ส่วนใหญ่จะรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 เมื่ออายุครบ 4 ขวบบริบูรณ์ และการจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามความถนัดของตนเอง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู

“ที่ผ่านมาทั้ง 5 องค์กรหลักใน ศธ.ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการร่างกฎหมายหลัก 3 ฉบับ คือ กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายการศึกษาปฐมวัย และกฎหมายกองทุนฯ ส่วนกฎหมายรองอื่นๆทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ได้เตรียมร่างกฎหมาย เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการอิสระพิจารณาแล้วเช่นกัน มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการทุกภารกิจเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ” ปลัด ศธ.กล่าว.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 16.38 น.](#)